

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) (เฉพาะเรื่อง)
ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.8 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามหนังสือคณะศึกษาศาสตร์ ที่ ศธ 0514.5/1436 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559 ขอหารือกรณีการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของข้าราชการที่ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะสามารถยื่นขอ กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ ได้หรือไม่ นั้น

กองการเจ้าหน้าที่ ได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้ว เห็นว่า พนักงาน มหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ที่สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ จะต้องยื่นขอตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ อาจารย์ เชี่ยวชาญ หรืออาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ แต่กรณีของข้าราชการที่สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเปลี่ยน สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรอง ศาสตราจารย์ ก่อนที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะไม่สามารถยื่นขอตำแหน่งอาจารย์ เชี่ยวชาญ หรืออาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

1. กรณีข้าราชการ ประเภทวิชาการ ที่สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งอาจารย์ และ เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้สามารถยื่นขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กำหนด และให้ยกเว้นเงื่อนไขระยะเวลา การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

หรือ ให้สามารถยื่นขอตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ม. กำหนด

ทั้งนี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดได้ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการตามวรรคหนึ่งหรือ วรรคสองแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเทียบเคียงชื่อตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลง เส้นทางความก้าวหน้าระหว่างสายงานได้

2. กรณีข้าราชการ ประเภทวิชาการ ที่สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้สามารถยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ ในลำดับขั้นถัดไปได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ จรรยาบรรณทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กำหนด และให้ยกเว้นเงื่อนไขระยะเวลาการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

1. ให้ข้าราชการ ประเภทวิชาการ ที่สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งอาจารย์ และ เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้สามารถยื่นขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ หรือยื่นขอตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. หรือ ก.บ.ม. กำหนด

2.ให้ข้าราชการ ประเภทวิชาการที่สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ ก่อนเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้สามารถยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในลำดับชั้นถัดไปได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กำหนด และให้ยกเว้นเงื่อนไขระยะเวลาการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอ และให้ยกเว้นเงื่อนไขระยะเวลาการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายใน 7 ปี หรือการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ภายใน 9 ปี แล้วแต่กรณี